
























บรษิัท ไอทีวี จ  ำกดั (มหำชน)               เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 
 

ตอบค าถามผู้ถือหุ้นทีส่่งค าถามหรือข้อเสนอแนะทางไปรษณีย ์

นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ  สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นไอทีวีจะสามารถกลับมาซื้อขายหุ้นได้อีกหรือไม่ เพราะได้รับ
ความเสียหายมานานหลายปีแล้ว และบริษัทจะมีแนวทางอย่างไร 

ค าตอบ             หุน้ของบรษิัทจะเขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ด ้บรษิัทจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขเรื่องขำดทนุ
สะสมใหส้ ำเรจ็ก่อน ซึ่งขณะนีบ้รษิัทยงัไม่สำมำรถแกไ้ขได ้ 

             กำรที่บริษัทจะกลบัมำประกอบธุรกิจและมีโอกำสที่หุน้ของบริษัทจะซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์
ไดอ้ีกนั้น บริษัทจะตอ้งมีกำรลงทุนท ำธุรกิจที่มีรำยไดแ้ละมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยเก่ียวกับตลำด
หลักทรัพยก์ ำหนด ซึ่งบริษัทพยำยำมศึกษำข้อกฎหมำยและแนวทำงมำโดยตลอด และพยำยำมหำ
โอกำสเข้ำไปร่วมลงทุนในธุรกิจที่เปิดด ำเนินกิจกำรอยู่แล้ว โดยในปี 2559 บริษัทเคยว่ำจ้ำงบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ภทัร จ ำกัด เป็นที่ปรกึษำกำรลงทุน ใหด้  ำเนินกำรสรรหำบริษัทเป้ำหมำยและ
หำโอกำสเขำ้ไปเจรจำรว่มลงทนุ แต่ปรำกฏว่ำ บรษิัทกลบัไม่ไดร้บัควำมสนใจจำกบรษิัทเป้ำหมำย เพรำะ
บริษัทยังมีคดีควำมคงคำ้งกับ สปน. และมีข้อจ ำกัดเก่ียวกับสถำนะของบริษัทที่ไม่สำมำรถใหค้วำม
รว่มมือหรือต่อยอดทำงธุรกิจใหแ้ก่บรษิัทเป้ำหมำยได  ้ดงันัน้ จึงไม่ใช่เรื่องง่ำยที่หุน้ของบรษิัทจะสำมำรถ
กลบัไปซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ด ้

 

นายภัทรพงศ ์เกษทอง ขอใหบ้ริษัทด าเนินการสร้างผลงานของบริษทัผ่าน Youtube โดยไม่ต้องลงทนุมาก 

ค าตอบ ในปัจจุบนั บริษัทไม่มีทรพัยำกรและบุคลำกรที่จะด ำเนินกำรได ้ และกำรเริ่มประกอบกิจกำร
ใหม่ในควำมไม่พรอ้มดงักล่ำว แทนที่จะเป็นโอกำสในกำรเพิ่มผลตอบแทน อำจกลำยเป็นกำรเพิ่มภำระ
ควำมเส่ียงใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้มำกยิ่งขึน้  

 


